

ข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาสังคม



นโยบายด้านคุณภาพสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสริมกลาง ได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลายด้าน ประกอบไปด้วย

ด้านสาธารณสุข ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเสริมกลาง ได้พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเฉลี่ยปีละ 1 – 2 ราย , โรคฉี่หนูเฉลี่ยปีละ 1 - 2 ราย และนอกจากนี้จากการสำรวจข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสริมงาม ยังพบว่าประชาชนยังขาดความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพและการวางแผนครอบครัว ดังนั้นจึงมีเป้าหมายที่จะดำเนินการป้องกันมิให้เกิดโรคติดต่อดังกล่าวขึ้นอีกตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป พร้อมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวให้แก่ประชาชนในทุก ๆ ปี อย่างต่อเนื่อง

ด้านผู้ติดเชื้อเอชไอวี จากข้อมูลผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเสริมกลาง มีจำนวนทั้งหมด 15 คน ได้รับเบี้ยยังชีพเอดส์ จำนวน 15 คน ให้ครบ 100 % ไปแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมกลางได้สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้ครบ 100 % ไปแล้ว

ด้านกีฬาและนันทนาการ
เนื่องจากสถานที่ออกกำลังกาย หรือ สนามกีฬาส่วนใหญ่จะมีอยู่ในทุกหมู่บ้านแต่ปัญหาที่พบคือ ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬา และขาดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ดังนั้นจึงมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับทุกหมู่บ้านและจัดการแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้าน/ ตำบล ในทุกๆ ปี

ด้านการศึกษา
จากข้อมูลของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า เด็กนักเรียนในโรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมกลาง ประสบปัญหาในเรื่องขาดแคลนอาหารกลางวัน และ อาหารเสริม (นม) รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ซึ่งตามนโยบายในการพัฒนาทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลเสริมกลาง ได้มีจุดมุ่งหมายให้เด็กในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง ได้มีอาหารกลางวัน และ อาหารเสริม (นม) รับประทานอย่างทั่วถึง รวมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ หรือสื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียน โดยสนับสนุนอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ที่จำเป็นแก่เด็กนักเรียนทั้งในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกสถานศึกษาให้ครบทุกโรงเรียน

ด้านศาสนา และวัฒนธรรม
ประชาชนในเขต อบต.เสริมกลาง นับถือศาสนาพุทธ และมีวัด จำนวน 5 แห่ง มีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ ดังนี้

- ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำคำหัวผู้สูงอายุ ในช่วงเดือนเมษายน ของทุกปี
- ประเพณีบุญบั้งไฟ ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ของทุกปี
- ประเพณีลอยกระทง ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี

